
 

 

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

Kính gửi Quý Cổ đông,  

 

Xin nhiệt liệt chào mừng Quý cổ đông đã đến với 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Traphaco!! 

Đặc biệt, năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập 

Công ty, vì vậy, Đại hội cổ đông hôm nay đặc biệt hơn 

nhiều so với Đại hội cổ đông trước, với riêng tôi cũng 

như với Quý cổ đông.  

 

Và hôm nay, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, tôi muốn có đôi lời quan trọng với các cổ đông.  

 

Trước hết, tôi rất vui được gặp các bạn ngày hôm nay với thành tích cao của 

năm 2021, và của cả quý 1 năm 2022. Thay mặt cho các cổ đông, tôi xin gửi lời 

cảm ơn chân thành đến toàn thể Cán bộ nhân viên Traphaco và đặc biệt là Tổng 

Giám đốc Trần Túc Mã, thành viên Ban Tổng Giám đốc.   

 

Năm 2021 vừa qua, Traphaco đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do cổ đông 

giao, doanh thu hợp nhất đạt hơn 2.160 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020. Đây 

là kỷ lục doanh thu cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử kinh doanh của 

Traphaco và lợi nhuận hợp nhất đạt 265 tỷ đồng, vượt 10,5% kế hoạch (240 tỷ 

đồng) và tăng trưởng 23% so với năm 2020. Và quý 1 năm 2022, tăng trưởng 

doanh thu gần 30% so với quý 1 năm 2021, là một trong những kết quả ấn tượng 

nhất của các công ty dược niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong hoàn 

cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid, hệ thống phân phối 

đã chứng minh được sức mạnh cốt lõi của Công ty như giao hàng đầy đủ, kịp 

thời, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, được đối tác và khách hàng ủng hộ.  

 

Điều thứ hai, liên quan đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

năm 2021, Hội đồng quản trị -- cùng với sự tư vấn của KPMG -- đã khởi động và 



 

 

tiến hành thành công “Dự án Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh” từ tháng 11 

năm 2021 nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược “Duy trì vị thế số 1 đông dược, 

Tập trung phát triển ngoài đông dược". Mô hình tổ chức mới và phương pháp 

quản trị được cải tiến đang tạo ra và nâng cao giá trị Công ty của chúng ta nhanh 

hơn những gì chúng ta dự định. Hiệu quả và năng suất của Dự án này đã được 

minh chứng rõ ràng bằng kết quả hoạt động tốt nhất trong quý đầu năm nay.  

 

Từ năm 2021 đến nay, đại dịch Covid vẫn đang ảnh hưởng đến toàn xã hội và 

đặc biệt là ngành chăm sóc sức khỏe. Traphaco -- là một trong những công ty 

dược hàng đầu của Việt Nam, chúng ta cũng không tránh khỏi tình trạng này và 

trong điều kiện môi trường đại dịch, chúng ta đã và đang đối mặt với nhiều 

thách thức không thể lường trước, trong tất cả từng bộ phận kinh doanh của 

Công ty và mỗi người lao động đều gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cá 

nhân. Trong số các công ty dược phẩm hay chăm sóc sức khỏe, chỉ có công ty 

được chuẩn bị tốt và tích cực hoạt động mới tồn tại được, công ty nào tồn tại sẽ 

giành được thị phần.  

 

Vì vậy, đây có thể là cơ hội lớn đối với công ty chuẩn bị tốt, và cũng có thể là 

nguy cơ lớn đối với công ty chuẩn bị không tốt.  

 

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Traphaco, tôi có thể nhấn mạnh 

với tất cả các cổ đông của Traphaco rằng “Traphaco đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng 

ta đang quản trị tình huống này rất hiệu quả trước những thay đổi đột ngột của 

thị trường”.  

 

Để có những hành động nhanh chóng trên thị trường hơn các đối thủ cạnh 

tranh khác bằng cách dẫn đầu xu hướng thị trường và chuẩn bị cho những khó 

khăn bất ngờ của môi trường trong tương lai, chúng ta đã thực hiện tái cấu trúc 

công ty, đổi mới hoạt động kinh doanh, được dẫn dắt bởi bà Đào Thúy Hà, ông 

Kim Dong Hyu và các lãnh đạo khác của công ty cùng thay mặt cho các cổ đông 

lớn. Và tôi cũng đã nỗ lực cùng với Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn và các thành 

viên Hội đồng quản trị khác. Đặc biệt tôi đánh giá cao Phó Chủ tịch Nguyễn Anh 



 

 

Tuấn, người đã và đang rất nỗ lực triển khai đổi mới trong giai đoạn đầy thử 

thách này.   

Vì vậy, tôi cảm thấy tương lai rất tươi sáng của Traphaco, vì tôi thấy và lắng 

nghe được rất nhiều kỳ vọng từ thị trường đối với Traphaco.     

 

Thưa các Quý cổ đông! 

 

Năm 2022, Chúng ta đặt kế hoạch doanh thu 2.345 tỷ đồng, lợi nhuận 286 tỷ 

đồng, tiếp tục Dự án tái cấu trúc tách mảng kinh doanh đông dược và ngoài 

đông dược, đầu tư nâng cấp các dây chuyền sản xuất đông dược và ngoài đông 

dược, tăng danh mục sản phẩm thông qua nghiên cứu và phát triển, hợp tác 

chuyển giao công nghệ, có thêm nhiều sản phẩm khai thác từ nhiều đối tác nước 

ngoài và hệ thống phân phối mạnh. Và hơn nữa, sẽ thực hiện kế hoạch kế nhiệm 

Ban Tổng Giám đốc hiện nay, chuyển giao sang thế hệ mới, sẽ là động lực then 

chốt cho đổi mới sáng tạo của các cán bộ nhân viên trẻ và tài năng của Traphaco!!     

 

Với bề dầy truyền thống nửa thế kỷ phát triển và uy tín của Công ty, sự ủng 

hộ toàn diện của các cổ đông lớn, sự cộng hưởng giữa niềm tin của quý cổ đông, 

đối tác và khách hàng dành cho Traphaco suốt 50 năm qua, cùng với những nỗ 

lực bền bỉ của tập thể Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên trên 

toàn hệ thống, Traphaco đã và đang tiếp tục là Nhà sáng tạo thị trường của 

ngành dược Việt Nam.  

 

Cuối cùng, mối quan hệ hợp tác giữa hai cổ đông lớn là MiraeAsset và SCIC 

đã bền chặt hơn bao giờ hết và mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự 

đổi mới và phúc lợi của Người lao động Traphaco, vì lợi ích của các cổ đông và 

kỳ vọng của thị trường.   

 

Tôi chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. 

 

Cảm ơn rất nhiều. 

 


